



ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๘ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

รายละเอียด			
ลำดับที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๑	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	ห้องประชุมโอรหารฤทธิ ชั้น ๑๐ อาคารโอรหาร โรงแจ้งวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๒	<p>ประกาศ (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>(๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ</p> <p>(๓) ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง คุณสมบัติ และ หลักฐานประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เป็นบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ</p> <p>(๔) ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคล ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ</p> <p>(๕) แผนปฏิบัติการราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐</p>	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	(๑) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง (๒) บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง

รายละเอียด			
ลำดับที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
	(๖) แนวทางการนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหา (๗) แบบฟอร์มการสมัคร / การเสนอชื่อ (๘) แบบฟอร์มประวัติของผู้สมัคร / ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (๙) แบบฟอร์มการเสนอแนวทางการบริหารคณะและแนวทางในการนำแผนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ		
๓	การรับสมัคร ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมแนวทางการบริหารคณะด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน (บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด) (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันนำส่งเป็นสำคัญ) การเสนอชื่อ บุคลากรของคณะ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มพร้อมแนวทางการบริหารคณะ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันนำส่งเป็นสำคัญ และให้ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) (ในวันและเวลาราชการ)	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ทรีญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๔	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อรวบรวมและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ทรีญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๕	ประกาศ (๑) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมแนวทางการบริหารคณะและแนวทางในการนำแผนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (๒) ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียง	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	(๑) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (๒) บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๖	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้บุคลากรเข้าร่วมฟังได้ คนละไม่เกิน ๑๕ นาที	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๗	บุคลากรที่มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สามารถใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า โดยให้รับบัตรเลือก ใช้สิทธิ และใส่ซองปิดผนึก ลงชื่อกำกับมอบไว้ให้กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ในเวลาราชการ)	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ทรีญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๘	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๔	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียด			
ลำดับที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๙	บุคลากรที่มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการใช้สิทธิลงคะแนน ได้คนละหนึ่งชื่อ	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๐	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละสิบ	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	(๑) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (๒) บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง
๑๑	คณะกรรมการสรรหาส่งหนังสือสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๒	ผู้ตอบรับส่งประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารคณะและ แนวทางในการนำแผนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติตาม แบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยตนเอง	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๓	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๕ ตรวจสอบ การตอบรับ เอกสารประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารคณะ และแนวทางในการนำแผนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๔	ทำหนังสือเชิญบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละสิบ แสดงวิสัยทัศน์ หรือตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัย	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๕	(๑) นำเสนอผลการกลั่นกรอง การสรรหาคณบดีคณะ วิทยาการจัดการ ต่อสภามหาวิทยาลัย (๒) ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์หรือตอบข้อซักถาม จากสภามหาวิทยาลัย (๓) สภามหาวิทยาลัยเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ	ตามที่สภามหาวิทยาลัย กำหนด	ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ